

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC**
- Sinh năm 1978
- Chức vụ: Chủ tịch HLHPNVN tỉnh Long An
- Là Đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu và được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu về tôi tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 11 xã của huyện Đức Hòa.

Trong thời gian qua, với chức trách nhiệm vụ là Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa phụ trách khối văn hóa – xã hội, bản thân tôi luôn theo dõi hoạt động của các ngành trong khối, nắm bắt những chỉ đạo của cấp trên, của Huyện ủy để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời những vấn đề được phân công phụ trách theo thẩm quyền, tăng cường đi cơ sở để hướng dẫn giúp đỡ cơ sở khó khăn vướng mắc kịp thời. Kết quả, đa số các ngành trong khối hoạt động có nề nếp, hiệu quả: công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và ngày càng nâng chất lượng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm dần, giữ vững các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang hơn, duy trì chuẩn phổ cập giáo dục; chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Từ ngày 1/10/2018 đến nay được sự phân công của tổ chức tôi về công tác tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An, tôi luôn cố gắng nỗ lực khắc

phục mọi khó khăn để cùng tập thể Ban Thường trực, BTV, BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cấp Hội hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ đã đề ra, 3 năm liền được Trung ương Hội tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ đã được các cấp Hội thực hiện đồng bộ và có hiệu quả; phong trào hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được các cấp Hội quan tâm như: Chủ động rà soát, khảo sát thực tế hộ nghèo có phụ nữ và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân để có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, hội thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công phát triển kinh tế bền vững, thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; Tập trung củng cố, duy trì và phát triển các tổ nhóm đa dạng, tín dụng, mô hình tổ liên kết sản xuất... từ đó góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương phát triển kinh tế gia đình.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò là đại biểu HĐND tỉnh tôi đã cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình đặc biệt như việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lệ HĐND, lắng nghe đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tiếp thu phản ánh đến các cơ quan, các ngành, UBND tỉnh giải quyết cơ bản những ý kiến chính đáng của quý cô bác cử tri.

Là một người con của quê hương Đức Hòa, tôi rất vinh dự và tự hào chính vì vậy tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Đức Hòa ngày càng giàu đẹp góp phần xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ công tác của mình là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được sự ủng hộ của cử tri tôi sẽ quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

1. Luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn học hỏi, tự học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới, xứng đáng là người cán bộ, đại biểu của nhân dân.
2. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm chăm sóc sức khỏe, đời sống cho phụ nữ và trẻ em, phối hợp với các cơ quan có liên

quan hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng,... góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội.

3. Tích cực tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các chế độ, chính sách đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo phụ nữ, trẻ em được hưởng đúng, đủ chính sách theo quy định và kịp thời.

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ được tiếp cận việc học tập, lao động, sinh hoạt, giải trí, việc làm phù hợp nhằm phát huy khả năng, sở trường, được cống hiến, công sức, trí tuệ của mình cho gia đình và xã hội một cách hiệu quả nhất.

4. Tích cực nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý đi cơ sở nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn đặt ra để đóng góp vào việc ban hành các Nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà sát, hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và đúng pháp luật.

Tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri của huyện, nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe và chuyển tải những ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng, HĐND tỉnh để giải quyết kịp thời, báo cáo những chủ trương, quyết định của HĐND cho cử tri được biết.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân tôi xin được báo cáo trước quý cô bác cử tri trong buổi gặp gỡ hôm nay. Xin cảm ơn quý cô bác cử tri mặc dù trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 nhưng đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi hội nghị để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình./.